

Số: 66 /BC-UBND

Đức Hợp, ngày 10 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

**Phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023
phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023**

Phần thứ nhất

A. PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Tổng giá trị thu nhập từ kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 287 tỷ 677 triệu đồng. (số liệu đã được làm tròn) Trong đó:

Thu nhập từ Nông nghiệp ước đạt 99 tỷ 863 triệu, đạt 34,71%;

Thu nhập từ CN-TTCN, xây dựng 84 tỷ 700 triệu, đạt 29,44%;

Dịch vụ thương mại 99 tỷ 133 đồng đạt 34,46%.

Thu ngân sách địa phương 3 tỷ 982 triệu đạt 28% so với Kế hoạch

Sản lượng lương thực quy thóc ước đạt 3.738 tấn.

Bình quân lương thực đạt 429 kg/người/6 tháng giảm 71kg so với cùng kỳ năm trước

Tổng giá trị thu nhập bình quân một người ước đạt 33,25 triệu đồng/6 tháng

I. Về sản xuất nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng 6 tháng đầu năm 2023 được 303.6 ha đạt 81,4%, so với tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp.

Trong đó: diện tích cây lúa bình quân trong năm 105 ha; sản lượng: 671 tấn,

Diện tích trồng ngô 16ha; Năng xuất: 6.95tấn/ha sản lượng: 113 tấn (giảm 4ha)

Diện tích trồng các loại cây ăn quả như: Cam, bưởi, táo, ổi, chuối, hoa cây cảnh 185.2ha

Tổng thu nhập từ trồng trọt ước đạt 31 tỷ 586 triệu đồng.

Các diện tích đất canh tác được nhân dân chuyển đổi bằng việc tích tụ ruộng đất từ trồng ngô, cây lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả, trồng hoa cây cảnh kết hợp việc cải tạo mô hình VAC được nhân dân quan tâm, tìm hướng đi mới, đi sâu về chất lượng sản phẩm cây trồng, thay thế các loại cây kém chất lượng nhằm nâng cao giá trị thu nhập. Mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại được nhân dân quan tâm tích cực, các hộ gia đình chăn nuôi lợn trên địa bàn xã trung bình 40-50 con, nhiều hộ chăn nuôi số lượng lớn từ 100 đến 200 con; gia cầm, thủy cầm đẻ trứng từ 1000-3000 con; nhiều hộ ấp nở hàng vạn con/tháng.

Để thúc đẩy động lực cho ngành chăn nuôi, UBND xã đã chỉ đạo ngành Thú Y thường xuyên quan tâm, theo dõi tiêm phòng các bệnh như dịch tả, tụ huyết trùng, bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng, bệnh tụ huyết trùng khoảng 4.200 con lợn đạt 80%; bệnh viêm da nổi cục, bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng trên 400 con trâu, bò đạt 86%; tiêm H5N1 cho đàn gia cầm, thủy cầm trên 40.000 con đạt 53%, Tổ chức phun khử trùng chuồng, trại chăn nuôi cho đàn gia súc gia cầm đạt 85%

Trong 6 tháng đầu năm, số lượng đàn trâu, bò có chiều hướng ra tăng đặc biệt là đàn bò sữa phát triển tốt về số lượng:

Tổng đàn Trâu, Bò có khoảng 675 con, tăng 65 con; trong đó đàn Bò sữa có 410 con, tiêu biểu thôn Đức Ninh có 304 con. Đàn Bò thịt có 265 con; đàn gia cầm và thủy cầm 70.000 con, chim bồ câu 2000 đôi; gia súc, gia cầm hơi xuất chuồng khoảng 600

tấn; Gia cầm và thủy cầm cho trứng khoảng 5 triệu 800 nghìn trứng. Lợn nái sinh sản 1.500 con. Nuôi thả và đánh bắt thủy sản tự nhiên 80 tấn.

Ước tính thu nhập từ chăn nuôi và đánh bắt thủy sản đạt: 68 tỷ 277,5 triệu đồng, tăng 17 tỷ so với cùng kì năm trước.

(Tỷ trọng nông nghiệp: Trồng trọt đạt 31.63%; CN: 68,37%)

II. Công nghiệp, TTCN, Xây dựng

Trong năm qua tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, các ngành nghề như sản xuất vật liệu xây dựng, cơ sở may công nghiệp, vận tải, bến bãi, nghề mộc, nghề xây dựng, cơ khí, chế biến lương thực thực phẩm và một số ngành nghề khác đã có bước chuyển dịch khá rõ rệt, phát triển nhanh chóng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động phổ thông dư thừa tại địa phương, mức thu nhập cho người lao động giao động từ 6,5-7 triệu đồng/người/tháng.

III. Dịch vụ - Thương mại, hoạt động xã hội

Toàn xã có khoảng 2000 lao động hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ thương mại như cắt tóc, gội đầu, spa làm đẹp, dịch vụ cưới hỏi, ăn uống, karaoke, game và kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ tại chợ Đức Hợp...vv tất cả các cửa hàng trên đều hoạt động ổn định, thị trường kinh tế xã nhà phát triển sôi động trở lại, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh Online hoạt động đang được giới trẻ quan tâm và có su hướng trở thành nguồn thu nhập đáng kể trong năm 2023, nền kinh tế địa phương đã có nhiều khởi sắc sau những năm do dịch Covid-19.

Ước tính thu nhập từ Dịch vụ thương mại khoảng 99 tỷ 133 triệu đồng.

B. XÂY DỰNG CƠ BẢN GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO.

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc công nhận xã Đức Hợp về đích xã Đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2022, tuy nhiên một số tiêu chí chỉ ở mức cơ bản hoàn thành như: Tiêu chí Giao thông, Tiêu chí Môi trường...còn chưa đạt chuẩn mang tính bền vững, do đó UBND xã đã và đang tích cực triển khai các bước để hoàn thiện một số tiêu chí còn thiếu, còn yếu. Cụ thể:

Trong thời gian tới UBND xã tiếp tục củng cố và xây dựng tuyến đường giao thông từ Cầu sông tân Hưng về đến dốc Đê 378.

Tuyến đường từ Nhà Văn hóa xã đến Ngõ Ông Thiện đội 8 thôn Đức Trung

Tuyến đường ra đồng tư đường Trại cây các cụ đền nghĩa trang nhân dân Đông Khu.

Xây dựng nhà Văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Đức Trung.

Xây dựng một số hạng mục phụ trợ cho trường Mầm non khu Bông Thượng.

Xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã.

C. VĂN HÓA- XÃ HỘI :

1. Văn hoá, thông tin tuyên truyền, thể dục thể thao

- Công tác văn hóa xã hội, thông tin tuyên truyền:

Năm 2023 là có nhiều đổi mới trong công tác thông tin tuyên truyền, nội dung tuyên truyền sát với tình hình thực tế của địa phương, là năm đánh dấu nhiều đổi mới trong công nghệ số, đưa công nghệ số, chuyên đổi số đến gần với người dân. 27 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo được đề nghị tặng sim điện thoại và sử dụng một số dịch vụ mạng miễn phí với phương châm: **Không ai bị bỏ lại phía sau.**

Đối với Đài truyền thanh: đã đưa 104 tin, bài về những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những phương án hỗ trợ bồi thường tái sản xuất

của địa phương đến với nhân dân, để nhân dân nắm được, thời lượng phát sóng của đài dày hơn, cải thiện đời mới, nội dung phong phú hơn, đa dạng hơn.

- *Công tác thể dục thể thao văn hóa nghệ thuật:*

Xã hội ngày một phát triển nhu cầu hưởng thụ của người dân được nâng cao, rèn luyện sức khỏe được mọi người quan tâm hơn, chính vì thế các câu lạc bộ thể thao hoặc các nhóm thể dục thể thao ngày càng phát triển ở hầu hết tất cả mọi lứa tuổi, nhiều địa điểm công cộng được nhân dân tận dụng làm nơi tập luyện TDTT như: sân trường, sân nhà văn hóa các thôn như: Câu lạc bộ bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, câu lạc bộ đi xe đạp, câu lạc bộ cầu lông, các đội văn nghệ, đặc biệt có nhiều câu lạc bộ nhảy dân vũ thể thao, nhảy Aerobic thành lập bởi chị em phụ nữ tuổi trung niên.

Hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. UBND xã đã tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân có trên 350 lượt người tham gia đến từ các lứa tuổi khác nhau.

Tổ chức tham gia thi đấu thể dục thể thao chào mừng 30/4 và 1/5 cấp huyện môn cầu lông, các vận động viên thuộc các câu lạc bộ trong toàn huyện. CLB Cầu lông xã nhà đạt 01 giải nhất, 01 giải nhì và 02 giải ba.

2. Công tác chính sách - xã hội

Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã đã tập trung quán triệt, triển khai kịp thời, có hiệu quả công tác chính sách ở địa phương và các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa cho người có công với cách mạng, người nghèo, các đối tượng hưởng chính sách xã hội, người cao tuổi và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn xã hiện có 136 đối tượng đang thờ cúng hàng năm, thương binh 62; Bệnh binh 46; thân nhân liệt sỹ hưởng trợ cấp hàng tháng: 22; tuất TB, BB 23 người; CDHH và con CDHH là 23 người; tù đầy 2 người.

- UBND xã đã chỉ đạo công chức Văn hóa xã hội phụ trách Lao động thương binh - xã hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức tốt hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, tết Nguyên đán số lượt quà tặng là trên 1260 suất quà với tổng số tiền mặt là 540.650.000 đồng cho các đối tượng người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế cho đối tượng người có công và thân nhân người có công, người nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, trẻ em, người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 79 tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội: 900 người.

Tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí khi người có công từ trần: 09 hồ sơ. Hoàn thiện 03 hồ sơ thờ cúng liệt sỹ do thay đổi người thờ cúng.

- Hoàn thiện 15 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021 và Thông tư 01/2019. Tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí bảo trợ xã hội là 09. Hồ sơ đối tượng chết đi hỏa táng: 02.

Thực hiện theo Nghị quyết 275/2020/NQ- HĐND ngày 07/5/2020 của HĐND tỉnh Hưng Yên về thực hiện chính sách trợ cấp xã hội với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến dưới 80 tuổi: hoàn thiện 21 hồ sơ đề nghị hưởng, mức hưởng 180.000 đ/tháng.

Tình hình chi trả trợ cấp hàng tháng: thuận lợi, không có khó khăn vướng mắc, đảm bảo kịp thời.

- Thực hiện điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 đề nghị hưởng trong năm 2023: trong đó 27 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,12 % và 10 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 0,41%. Việc điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện đúng quy trình, mẫu biểu hướng dẫn và phản ánh tương đối chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

- Tỷ lệ người tham gia BHYT toàn xã đạt 95%.

- Tham mưu UBND xã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác trẻ em năm 2023 nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban ngành trong việc chỉ đạo và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền trẻ em; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em và phòng chống xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn xã.

Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn xã.

Do có nhiều cố gắng trong công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội nhân dịp kỉ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc. Tập thể UBND xã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen với phong trào “Vì người nghèo – Không ai bị bỏ lại phía sau”.

3. Công tác cải cách hành chính công và giải quyết đơn thư và kiểm soát thủ tục hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2023 bộ phận Một cửa đã tiếp nhận và giải quyết 1.549 hồ sơ hành chính, trong đó có 1.046 hồ sơ trực tuyến (online) chiếm 68% so với tổng số hồ sơ. 100% số hồ sơ đều được giải quyết đúng quy định của pháp luật và đúng thời gian quy định không có thủ tục hành chính nào bị quá hạn.

Lĩnh vực Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo:

Xã có 01 Ban hòa giải và 06 Tổ hòa giải ở các thôn hoạt động tốt, các tổ hòa giải đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của hòa giải viên cơ sở, hoạt động có chiều sâu, có nền nếp, đều tay giúp địa phương hòa giải những mâu thuẫn nhỏ trong khu dân cư.

Tổng số tiếp nhận và trả lời đơn thư của công dân trong 6 tháng đầu năm 2023 là 06 trường hợp, tăng 02 vụ so với đầu năm 2022; nội dung chủ yếu là đề nghị được hòa giải mâu thuẫn tranh chấp đất đai, quyền thừa kế, ngõ đi chung và xác định mốc giới giữa các thửa đất liền kề, không có đơn thư khiếu kiện tập đông người kéo dài vượt cấp.

4. Sự nghiệp Giáo dục – đào tạo

Trong năm học qua cả 3 cấp học đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học. Có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Do đó trong năm học có nhiều giáo viên, học sinh tham gia các hội thi, hội thao đạt giải cao được đề nghị khen thưởng: Trong năm học 2022-2023 có 100% giáo viên của cả 3 cấp học hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; đặc biệt không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Trường Tiểu học:

Trên 90% Gv dạy đạt khá và giỏi. Triển khai đánh giá xếp loại CBVC cuối năm đạt 21,9% HTXS NV; 65,6% HTTNV; 12,5% HTNV; Trường có 5 sáng kiến đạt cấp Huyện.

Đối với giáo viên: 100% cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Số giáo viên đạt Lao động tiên tiến 87,5%, 3 GV đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1GV đề nghị Sở giáo dục đào tạo tặng khen, 1GV đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen, 1GV đạt giỏi cấp Huyện.

Đối với học sinh: có 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; 98,3% HS hoàn thành chương trình lớp học; 1 Học sinh tham gia thi vẽ tranh theo sách đạt giải Nhất cấp tỉnh; Thi Bóng đá mi ni đạt Cúp vô địch cấp Huyện

Giao lưu Tiếng Anh cấp Tỉnh đối với HS lớp 2 và lớp 4 đạt 3 giải xuất sắc, 5 giải nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba; tham gia Đấu trường Toán học Vioed cấp Tỉnh đạt 20 giải với 1 Huy chương Vàng; 3 Huy chương Bạc; 7 Huy chương Đồng; 9 giải Khuyến khích.

Nhà trường đề nghị danh hiệu thi đua: **Tập thể lao động Tiên tiến.**

Trường THCS: Tập thể trường luôn đoàn kết; là điển hình về chất lượng giáo dục và đào tạo, vận dụng sáng tạo các mô hình dạy học tiên tiến, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, phát huy tối đa phẩm chất, năng lực cá nhân; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia các phong trào thi đua; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý có năng lực, phẩm chất, tận tâm với nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong năm học 2022 - 2023 trường có 26 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt tỷ lệ 100%. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 9 đ/c; Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 17 đ/c. Có 01 Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp huyện, 01 Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. 03 GV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề nghị cấp trên phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 01GV được Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen; 01GV được tặng giấy khen của Chủ tịch UBND Huyện

100% học sinh đủ điều kiện tốt nghiệp lớp 9 dự thi THPT. Tham gia hội thi cấp huyện, cấp tỉnh có nhiều học sinh đạt giải cao, cụ thể:

- Tham gia thi vẽ tranh theo sách cấp huyện đạt: 1 giải đặc biệt, 1 giải khuyến khích;

- Tham gia thi Tin học trẻ cấp tỉnh: 2 em đạt giải nhất; Tham gia Đấu trường Toán học Vioed cấp Tỉnh: đạt 6 giải khuyến khích

- Học sinh giỏi cấp huyện: 16 em; Học sinh giỏi cấp trường được khen thưởng: 95 em, tỉ lệ 18,6%; Học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến: 90 em, tỉ lệ 18%; Thi nghiên cứu khoa học đạt 2 giải nhì cấp huyện; Tham dự Điền kinh cấp

- Năm học 2022- 2023 nhà trường đề nghị UBND tỉnh tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

Trường Mầm non:

Năm học 2022- 2023 nhà trường có 469 cháu trong độ tuổi từ 2 -5 tuổi và 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã chỉ đạo 100% GV toàn trường thực hiện xây dựng chương trình giáo dục cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi. Chú trọng dạy cho trẻ có những tố chất căn bản: khỏe mạnh, tự lập, tự tin. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Chủ đề năm học 2022-2023 là “*Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện*”

* Đánh giá chất lượng giáo dục ở các lĩnh vực: Phát triển thể chất, ngôn ngữ, phát triển nhận thức, phát triển thẩm mỹ, kỹ năng xã hội đối với các cháu mẫu giáo: đạt từ 97 đến 99%; Đối với các cháu nhà trẻ đạt từ 93 đến 98%

- Số trẻ mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình bàn giao vào trường Tiểu học: 124/124, đạt 100%.

* **Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường:**

- Số Giáo viên đạt giỏi cấp trường: 17/22;

- Kết quả viết sáng kiến: cấp trường: 15 sáng kiến; cấp huyện: 9 sáng kiến

- Kết quả xếp loại viên chức:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 22/24 GV đạt 92%

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 12/24 GV, đạt 50%

- Hoàn thành nhiệm vụ: 2 GV chiếm 8%

Nhà trường đã bình xét có: 20/24 GV đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 03 GV đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở.

01 GV đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng Khen

01 GV đề nghị Sở GD&ĐT tặng Giấy khen

01 GV đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen

Tập thể đề nghị danh hiệu: “Tập thể Lao động tiên tiến

5. Công tác phòng chống dịch, công tác Y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình

Công tác phòng chống dịch Covid -19 được triển khai thực hiện nghiêm túc, công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ, tiêm phòng, tiêm chủng đảm bảo chất lượng được 3.967 lượt người; 95,% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được duy trì kiểm tra theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, chỉ đạo ngành Y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 135 liều, trong quá trình diễn ra tiêm phòng Covid-19 đảm bảo an toàn trước và sau tiêm không có ca nào xảy ra biến chứng sau tiêm. Phát hiện 7 ca nhiễm Covid-19 yêu cầu cách ly tại hộ gia đình.

6. Quản lý đất đai, xây dựng, giao thông thủy lợi, phòng chống lụt bão

- *Việc tiếp nhận và thực hiện các thủ tục xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*

- Từ tháng 01/2023 đến hết tháng 5/2023 đã tiếp nhận và xét duyệt cấp đổi, cấp mới được 10 giấy CNQSDĐ với diện tích 0,3 ha (cấp đổi 9 với diện tích 0,27 ha; cấp mới 01 GCNQSDĐ, với diện tích 0,03 ha.

- Thực hiện công tác bàn giao địa chính giữa công chức địa chính cũ và công chức địa chính mới xong vào ngày 28/4/2023.

2. Công tác xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 16/3/2016 và Kế hoạch 93a/KH-UBND ngày 31/7/2017 của UBND tỉnh. Tính đến nay trên địa bàn xã còn 03 công trình vi phạm Kế hoạch 93a chưa được giải tỏa, nguyên nhân 02 hộ trong diện tích đề nghị quy hoạch chăn nuôi tập trung thuộc xứ đồng Xâm canh, 01 hộ trong diện tích đã có quyết định chuyển đổi cây trồng.

- *Công tác giao thông thủy lợi, môi trường, phòng chống lụt bão:*

- Trên địa bàn xã có 05 trạm bơm phục vụ công tác tưới, tiêu cho tổng 100% diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Có 02 tổ dong dẫn nước lúa 11 người hàng năm ký hợp đồng với xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện. Tổ dong dẫn luôn làm tốt công tác vận hành các trạm bơm và hệ thống cống dong dẫn nước đảm bảo tưới tiêu nước kịp thời, nhanh chóng theo chỉ đạo của Xí nghiệp thủy nông và UBND xã. Hằng năm được duy tu, khơi thông các công trình thủy lợi đảm bảo thông thoáng dòng chảy tiêu thoát nước phục vụ sản xuất. 6 tháng đầu năm 2023 lạo vét 1.800m kênh mương nội đồng để phục vụ sản xuất lúa vụ Chiêm Xuân (02 tuyến kênh Đồng Quan, 01 tuyến đồng Thố); San gạt mặt đường tuyến đường bao vùng Đồng Quan để phục vụ nhân dân đi lại sản xuất

- *Công tác vệ sinh môi trường*

Trên địa bàn xã có 1987/2399 hộ có thùng, hồ để xử lý phân loại rác thải tại hộ gia đình, hàng năm được cấp chế phẩm vi sinh để xử lý rác. Trong 6 tháng đầu năm 2023 phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã hỗ trợ cho địa phương 18 xe thu gom rác chuyên dụng; nhìn chung các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm số lượng lớn đều sử

dụng hàm Biogas, chất độn chuồng có sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý phân nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Công tác phòng chống lụt bão

Hàng năm UBND xã đã kiểm tra và kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đồng thời, xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật; thành lập, củng cố và duy trì đội xung kích với 100 người sẵn sàng tham gia công tác PCTT khi có bão úng xảy ra; phân công công chức Địa chính Nông nghiệp - xây dựng và môi trường theo dõi lĩnh vực PCTT. Củng cố và bổ sung các thiết bị cần thiết cho công tác phòng chống thiên tai, lũ lụt.

Các hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả. Có cơ sở hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai. Hàng năm đều xây dựng kế hoạch và kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình phòng chống thiên tai, không để phát sinh những vụ vi phạm mới.

D. LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG

1 Công tác an ninh

UBND xã kiện toàn Ban chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tiếp tục duy trì hoạt động của 06 đội dân phòng trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã với 60 người tham gia, 06 đội tự quản lực lượng 60 thành viên; 01 tổ liên gia về công tác Phòng cháy chữa cháy tại thôn Đức Ninh; Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Thông 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an “quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Tổ chức đăng ký phần đầu xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”, 01 trường học, 06 khu dân cư đóng trên địa bàn ký cam kết, đăng ký phần đầu đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”.

Công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm: Hiện nay trên địa bàn xã đang quản lý 20 đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy trong đó: (Hình sự = 11; ma túy = 09), giảm 05 đối tượng (ma túy = 04, hình sự = 01) số lượng tội phạm không tăng so với đầu năm 2022. Đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy có 09 đối tượng, so với 6 tháng đầu năm 2022 giảm 06 đối tượng.

Số vụ việc về An ninh trật tự xảy ra trên địa bàn: 02 vụ, tăng 01 vụ

Số vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy xảy ra trên địa bàn: 0 vụ (Giảm 01 vụ).

Phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện đã tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông 05 buổi, phát hiện 01 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt nộp kho bạc Nhà nước là 3.000.000đ (Ba triệu đồng) đạt tỷ lệ 50% so với kế hoạch trên giao.

Tính đến thời điểm báo cáo trên địa bàn xã Đức Hợp có tổng số: 2.399 hộ = 8.759 nhân khẩu; trong đó Nữ: 4.362 nhân khẩu, Nam: 4.397 nhân khẩu, 14 tuổi trở lên có 6.832 nhân khẩu. Phát hiện và ra Quyết định xử phạt vi phạm trong công tác đăng ký, quản lý cư trú 09 trường hợp ra quyết định xử phạt số tiền là 6.750.000đ; Lĩnh vực phòng cháy chữa cháy 02 trường hợp, số tiền: 800.000đ; lĩnh vực môi trường 01 trường hợp, số tiền 750.000 đồng (Lí do: Vứt; đốt rác thải, chất thải ... nơi công cộng).

Tổ chức ký cam kết tuyên truyền thực hiện Nghị định số 137/NĐ-CP về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ, đốt pháo; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14; Nghị quyết 32/NQ-CP về đảm bảo trật tự an toàn giao

thông, có 81 hộ gia đình kinh doanh; 100% các hộ gia đình và 1.758 học sinh (*Học sinh THCS = 765, học sinh THPT = 993*) ký cam kết không đốt pháo, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và lấn chiếm lòng lề đường làm nơi bán hàng. Tổ chức treo 18 băng rôn, 26 pano áp phích về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo;

Triển khai tốt các nội dung Đề án 06 của Chính phủ, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính. Tích cực chủ động triển khai tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID. Kết quả: tổ chức hướng dẫn kích hoạt 1.552 tài khoản định danh mức 1 và 908 tài khoản định danh mức 2 đạt 2.460/3.321 tài khoản, tỷ lệ 74.07% chỉ tiêu được giao.

Phối hợp hoàn thiện hồ sơ giao quân cho ngành Công an 02 thanh niên.

2. Về quốc phòng

Thường xuyên quan tâm công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, huấn luyện dân quân tự vệ năm 2023 đảm bảo quân số 60 người theo kế hoạch trên giao. Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh chính trị địa phương. Phối kết hợp với lực lượng Công an ra quân giải tỏa các hành lang an toàn giao thông và kế hoạch 93A, đồng thời bảo vệ tốt công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Tổ chức giao quân cho Sư đoàn 325 được 14 tân binh đạt chỉ tiêu kế hoạch trên giao. Tổ chức đăng kí tuổi 17 cho nam thanh niên được 47/54 đạt 87% thanh niên đủ điều kiện sức khỏe.

Tham mưu công tác thăm hỏi động viên và tặng quà tân binh tại đơn vị mới.

3. Công tác cải cách hành chính công

UBND xã đã Chỉ đạo thành lập các tổ công tác, tổ chức thành lập và kiện toàn các ban, các tổ đề xuống tại các nhà Văn hóa thôn để hướng dẫn công dân thực hiện các ứng dụng công nghệ cài đặt tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến, ứng dụng VNeID của Bộ Công an...vv.

Tiếp tục cung ứng mức đội 4 đối với các dịch vụ hành chính công

Hàng tháng đánh giá xếp loại chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

E. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ:

Kinh tế - xã hội của xã nhà diễn ra trong bối cảnh kinh tế xã hội cả nước nhìn chung tăng trưởng chậm, giá cả thị trường ngành nông nghiệp thì bấp bênh, không ổn định, thời tiết thì khắc nghiệt nắng nóng lên đến 40^{0C}. Đối với lĩnh vực sản xuất Nông nghiệp: nhiều diện tích cây ăn quả không được quan tâm trú trọng, do rớt giá. Sản phẩm nông sản làm ra tiêu thụ chậm, giá cả thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp lên xuống thất thường, giá thức ăn chăn nuôi và phân bón lên cao; giá thịt lợn hơi xuất chuồng có lúc xuống 48.000đ/kg; giá thịt bò hơi xuất chuồng xuống 78.000đ/kg, lượng hoa quả có lúc dư thừa ế ẩm trong nhân dân, điều đó làm cho người sản xuất nông nghiệp hoang mang lo lắng, lĩnh vực chăn nuôi số lượng đàn giảm sút, không giám phát triển về số lượng, nông nghiệp thì không giám đầu tư lớn mà chỉ ở mức manh nha, nhỏ lẻ, nghe ngóng. Hệ thống tưới tiêu chưa được cải tạo đồng bộ, tình trạng ruộng đồng không bằng phẳng, một số diện tích còn quá sâu dẫn đến việc điều tiết nước gặp không ít khó khăn. Giao thông nội đồng còn nhiều bất cập đặc biệt trong những ngày mưa, nhiều diện tích cây lúa bị chuột hại gần như mất trắng, tình trạng nông dân bỏ ruộng cao, vụ chiêm xuân có 28,75 ha bị bỏ trắng.

Lĩnh vực công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp: 6 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn, nguyên vật liệu cung cấp cho ngành may mặc thiếu, việc làm cho công nhân bị giảm sút, nhiều cơ sở may, cơ sở sản xuất đồ gỗ công nghiệp, vật liệu xây dựng gắng gượng duy trì chỉ đủ lương trả công nhân, để giữ chân công nhân.

Công tác giải tỏa các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp (KH93A) chưa thực hiện quyết liệt, tiến độ còn chậm, vẫn còn tình trạng vi phạm phải đề nhắc nhở, xử lý. Công tác tham mưu, chỉ đạo, thực hiện duy trì, giữ ổn định trật tự sau giải tỏa hành lang an toàn giao thông còn hạn chế, còn xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

Các vi phạm trong sử dụng đất đai, vi phạm hành lang bảo vệ đê, công trình thủy lợi phúc lợi của xã còn có biểu hiện tái diễn, việc xử lý khắc phục các sai phạm cũ chưa dứt điểm, còn chậm. Các tệ nạn trộm cắp vật tệ nạn xã hội còn xảy ra. Sự tố giác và phát giác của người dân còn chưa cao, chưa tích cực, còn e ngại.

Công tác vệ sinh môi trường trong nhân dân có lúc chưa được đảm bảo, nhiều hộ dân còn thiếu ý thức vứt rác thải sinh hoạt gia đình ra môi trường, không đúng nơi quy định. Thực hiện nếp sống văn minh tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, xây cất mồ mả của một số hộ gia đình vẫn chấp hành chưa tốt theo quy định của địa phương.

Một số cán bộ, công chức thay đổi luân chuyển vị trí, cần có thời gian để tiếp cận làm quen với môi trường công việc mới, như ngành Địa chính, ngành Kế toán, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác văn hóa xã hội do sức khỏe yếu phải xin thôi việc để điều trị bệnh do đó công tác chỉ đạo điều hành có lúc còn chưa đồng bộ, còn chậm, còn bị gián đoạn, một số đồng chí chưa sâu sát với nhiệm vụ được giao, còn có biểu hiện trì chệ. Công tác tham mưu, báo cáo, xử lý công việc của một số bộ phận chưa kịp thời, làm ảnh hưởng đến công tác chính trị của địa phương.

Song, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức UBND xã và sự đồng hành của các ban, ngành, đoàn thể, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể nhân dân trong xã 6 tháng đầu năm 2023, do đó nền kinh tế xã nhà cơ bản ổn định, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt so với kế hoạch và có mức tăng trưởng nhẹ, đây chính là những dấu hiệu tích cực để phấn đấu và phát huy trong những 6 tháng cuối năm 2023.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI AN NINH, QUỐC PHÒNG 6 THÁNG CUỐI NĂM VÀ CẢ NĂM 2023

Phát huy những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 phấn đấu để đạt:

- * **Giá trị kinh tế tăng từ** 5-10%
- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 1- 2%
- Giá trị sản xuất công nghiệp TTCN, xây dựng tăng 3-5%
- Giá trị các ngành dịch vụ thương mại tăng 3-5%
- Bình quân thu nhập trên người: 68 triệu/người/năm.

* **Cơ cấu kinh tế:**

- Nông nghiệp: 38%; CN - TTCN: 33%; Dịch vụ thương mại: 29%
- Bình quân lương thực đầu người: 900-1000 kg
- Bình quân 1 ha canh tác: 130 triệu
- Sản lượng lương thực quy thóc: 9.000 tấn

* **Chỉ tiêu xã hội:**

- Tỷ lệ phát triển dân số dưới: 1%

Phần đầu tỉ lệ gia đình văn hoá đạt: 90-92%

Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế, BHXH, bảo hiểm các loại: 99%

Tỷ lệ hộ nghèo dưới: 1%

Tỷ lệ lao động qua đào tạo phần đầu đạt: 85% - 87%

*** Chỉ tiêu xây dựng Nông thôn mới gắn với xây dựng cơ bản**

Xây dựng, cơ sở hạ tầng: củng cố xây dựng đường trục chính nội đồng được cứng hóa nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa 10km.

Xây dựng tiếp tuyến đường giao thông trục xã của UBND xã.

Xây mới nhà văn hóa thôn Đức Trung.

Cải tạo và nâng cấp tuyến đường từ đường các cụ đến nghĩa trang nhân dân Đông Khu.

Cải tạo và nâng cấp tuyến đường từ công ty Thành Phát đến dốc vào thôn Đức Ninh.

Cải tạo và nâng cấp một số hạng mục trường Mầm non khu Bông Thượng.

Tiếp tục cải tạo giai đoạn 2 tuyến đường từ Cầu sông Tân Hưng về đê 378.

Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã.

Cải tạo nâng cấp đường giao thông nội đồng: Đồng Voi, đồng Thổ, đồng Quan.

Các chỉ tiêu khác trong xây dựng nông thôn mới: Xây dựng mã vạch cho nông sản trên cam, bưởi.

Tuyên truyền người dân sử dụng hình thức hỏa táng người qua đời 30%.

Phần đầu xây dựng xã Nông thôn mới kiểu mẫu về tiêu chí Môi trường; thôn Đức Ninh về đích khu dân cư kiểu mẫu.

I. VỀ KINH TẾ-QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI -XÂY DỰNG

1. Sản xuất nông nghiệp

a. Trồng trọt:

Chỉ đạo gieo cấy đúng lịch thời vụ, đưa các loại giống lúa có chất lượng cao vào sản xuất, phần đầu năng suất lúa cả năm đạt 130- 135 tạ/ha; Ngô cả năm đạt 130 tạ/ha.

Nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng cường quản lý, quảng bá, có giải pháp tiêu thụ, nâng cao giá trị hàng hóa đặc sản của vùng miền như: Nhãn, Bưởi Diễn, mật ong....

Quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, có giá trị kinh tế cao.

Lập phương án chủ động phòng chống lụt bão, ứng khi có tình huống xảy ra.

b. Chăn nuôi:

Khuyến khích và nhân rộng các mô hình chăn nuôi trang trại, gia trại, nuôi thả và đánh bắt thủy sản, chủ động các biện pháp phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhằm tăng nhanh sản lượng và giá trị thu nhập cho ngành chăn nuôi.

Phần đầu cả năm 2023: Đàn Trâu, Bò duy trì và giữ vững về số lượng đầu con; đàn bò phần đầu khoảng 700 con, đàn lợn: 5500 - 6000 con; đàn gia cầm và thủy cầm: 70.000 con; nuôi thả và đánh bắt cá 160 tấn.

2. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Mở rộng quan hệ hợp tác, thu hút các nhà đầu tư sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp vào địa phương.

Khuyến khích mở rộng các ngành nghề như: Nghề may công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu nhập cho hộ gia đình và xã hội.

3. Dịch vụ thương mại: Khuyến khích nhân rộng các ngành nghề dịch vụ thương mại, bán hàng online phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân đáp ứng được cung, cầu trong xã hội hiện nay.

4. Thu, chi ngân sách: Tập trung đẩy mạnh thu ngân sách địa phương, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất thu, tập trung chi đạo thu hồi các khoản nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất. Quản lý tốt nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo chi đúng, chi đủ, tiết kiệm và hiệu quả phân đầu đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

5. Quản lý đất đai

Tiếp tục phát hiện và xử lý triệt để việc xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang giao thông, công trình thủy lợi theo Kế hoạch 93a, và Nghị quyết số 07 của BCH Đảng ủy.

Tiếp tục duy trì việc thu gom rác thải, phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình nhằm giảm số lượng rác thải trở về nơi tập trung để xử lý.

Tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng không đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.

II. VĂN HÓA XÃ HỘI:

1. Văn hoá - thông tin truyền - thể dục thể thao

Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình xây dựng nếp sống mới khu dân cư, thực hiện tốt việc cưới, việc tang theo quy định của địa phương, giữ gìn vệ sinh môi trường, phấn đấu đạt 92-95% số gia đình được công nhận là gia đình văn hoá. Đề nghị phúc tra làng văn hóa trong toàn xã. Kết hợp UBMTTQ đánh giá bình xét GĐVH để tổ chức khen thưởng dịp ngày đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

2. Sự nghiệp giáo dục - y tế - dân số

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo ở các cấp học, thực hiện tốt mối liên hệ giáo dục giữa gia đình, nhà trường và xã hội, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nâng cao chất lượng học của con em nhân dân. Phấn đấu kết thúc năm học địa phương luôn là đơn vị trong top đầu về giáo dục - đào tạo của huyện.

Y tế tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, công tác phòng chống bệnh Covid-19, đảm bảo 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng, không để các dịch bệnh và ngộ độc thức ăn tại các bếp ăn tập thể xảy ra trên địa bàn xã, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thực hiện tốt chương trình dân số KHHGD giữ vững tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%, giảm tối đa tình trạng sinh con thứ 3 trở lên và việc mất cân bằng giới tính khi sinh.

3. Công tác Lao động thương binh xã hội

Tích cực phát động nhân dân tham gia ủng hộ xây dựng các loại quỹ nhân đạo từ thiện đạt mức cao nhất. Thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với những người có công với cách mạng, gia đình liệt sĩ, các đối tượng xã hội khác nhằm bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, phấn đấu không có ai bị bỏ lại phía sau.

III. AN NINH, QUỐC PHÒNG, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI

Ngành Quân sự: Rà soát thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, nắm chắc trình độ văn hoá, sức khoẻ, động viên thanh niên hăng hái khám tuyển và nhập ngũ năm tới hoàn thành kế hoạch trên giao, có biện pháp quản lý, xử lý đối với các trường hợp công dân không thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Ngành Công an: Nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ an ninh chính trị trật tự xã hội ở địa phương, bảo vệ an toàn tài sản của tập thể và nhân dân, khắc phục những tồn tại, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các tệ nạn xã hội như: tệ cờ bạc, số đề, trộm cắp nhằm giữ gìn an ninh thôn xóm để nhân dân yên tâm sản xuất phát triển kinh tế.

IV. CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN

Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ cơ sở, tăng cường công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác, đổi mới phương thức quản lý và điều hành, tiếp dân.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công. Tiếp tục cung ứng dịch vụ công mức độ 3, 4 trở lên hướng tới xử lý và giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến đạt trên 95% so với tổng số hồ sơ hành chính được tiếp nhận.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số xây dựng chính quyền điện tử.

Nâng cao hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, công chức trên các lĩnh vực được phân công đúng theo quy định của pháp luật.

Các ngành, các bộ phận chuyên môn phân đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Hoàn thành việc giao nộp các loại nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Trên đây là báo cáo Kinh tế- Chính trị- Văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng trình kì họp thứ Sáu HĐND xã khóa XXIV, nhiệm kì 2021-2026.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Các ban HĐND;
- Đại biểu HĐND;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Hằng